



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย

เรื่อง จ้างออกแบบอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง  
โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

เทศบาลตำบลแม่สรวย มีความประสงค์จะจ้างออกแบบอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ออกแบบอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้างประมาณ ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร พร้อมถนน ลานจอดรถ โรงจอดรถ รั้ว และงานภูมิทัศน์โดยรอบ ฃภายในบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย วงเงินงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-สิบห้าล้านบาทถ้วน-)

ราคากลางงานจ้างออกแบบอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๗,๕๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

**ผู้มีสิทธิเสนองานจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. เป็นนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบอาคาร โดยกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการที่เสนองานได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการที่เสนองานรายอื่นที่เข้าเสนองานให้แก่เทศบาลตำบลแม่สรวย หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

๕. ผู้เสนองานจะต้องมีสถาปนิกประจำไม่ต่ำกว่าระดับสามัญไม่น้อยกว่า ๑ คน และจะต้องมีวิศวกรประจำไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรแต่ละสาขาไม่น้อยกว่า ๑ คน ดังนี้ วิศวกรโยธา และวิศวกรไฟฟ้า โดยวิศวกรและสถาปนิกจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสถาปัตยกรรมและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒

๖. ต้องมีผลงานการออกแบบอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศจ้างออกแบบครั้งนี้ ซึ่งเป็นสัญญาจ้างเดียวกันโดยมูลค่างานก่อสร้างที่ออกแบบ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (-เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลแม่สรวยเชื่อถือได้มาแสดง

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ภายในบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยเทศบาลตำบลแม่สรวยจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลแม่สรวยในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นซองเสนองาน ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอแม่สรวย (ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่สรวย) จังหวัดเชียงราย ผู้เสนองานต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับยื่นเอกสารทางเทคนิค จำนวน ๑๔,๓๗๕ บาท (-หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อย เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน-) และกำหนดระยะเวลาในการออกแบบแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

กำหนดเปิดซองเสนองานและพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอแม่สรวย (ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่สรวย) จังหวัดเชียงราย และประกาศรายชื่อบุคคลคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเสนองาน ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป (การวินิจฉัยของคณะกรรมการจ้างออกแบบให้ถือเป็นเด็ดขาด)

กำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกนำเสนอผลงาน ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และจะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารจ้างออกแบบ ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยให้ผู้รับนำเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองบริษัท / ห้าง / ร้าน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหากกรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ยื่นให้แก่เทศบาลตำบลแม่สรวย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอซื้อเอกสารจ้างออกแบบ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.maesuai.org](http://www.maesuai.org), [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๘-๖๑๒๓ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอาคม จันดีมา)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย